

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เวลามา
๑	นางเกษแก้ว แป้นปราณีต	ประธานสภา อบต.		๐๘.๓๐ น.
๒	นายสมศักดิ์ อารีจิตพานิช	รองประธานสภา อบต.		๐๘.๓๐
๓	นายพุทธรัตน์ หงสกุล	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑		๐๘. ๓๐
๔	นางจำนอง พานทอง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒		๐๘.๓๐ น.
๕	นางณัฐสุดา กองนิมิตร	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓		๐๘.๓๐ น.
๖	นายบรรจง พูลศิริ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔		๐๘.๓๐ น.
๗	นางประสงค์ บรรทัด	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖		๐๘.๓๐ น.
๘	นางกาญจนา วงษารัตน์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗		๘.๓๐ น.
๙	นางศิริดา ไกรยศ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘		๘.๓๐ น.
๑๐	นางราตรี วงศ์สุกร	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙		๘.๓๐ น.
๑๑	นายสมชาย ทรัพย์สง่า	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐		๐๘.๓๐ น.
๑๒	นางจันทร์ทิพย์ นัยทรัพย์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑		๐๘. ๓๐
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายชัยนะ บัวอ่อน	นายก อบต.		๐๘.๓๐ น.
๒	นายศวัช จินดาอินทร์	รองนายก อบต.		
๓	นายธนกร แสงแก้ว	รองนายก อบต.		๘. ๓๐
๔	นายวิเชษฐ ปิติเขตร	เลขานุการนายก อบต.		๘. ๕๐
๕	นางสาวพรพนา บาลทิพย์	ปลัด อบต.		๘.๓๐ น.
๖	นางสาวจุไร กุฎีรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายภาชิต บุญฤทธิ์	นายช่างโยธา		๘.๓๐
๘	นายธีรน้อย โจนลายดา	นักวิเคราะห์นโยบาย		๘.๓๐
		และแผน		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎี  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎี

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางเกษแก้ว แป้นปราณีต	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎี
๒	นายสมศักดิ์ อารีจิตพานิช	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎี
๓	นายพุทธรัตน์ หงสกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
๔	นางจำนอง พานทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
๕	นางณัฐสุดา กองนิมิตร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
๖	นายบรรจง พูลศิริ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
๗	นางประสงค์ บรรทัด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖
๘	นางกาญจนา วงษารัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗
๙	นางศิริดา ไกรยศ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘
๑๐	นางราตรี วงศ์สุกร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙
๑๑	นายสมชาย ทรัพย์สง่า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐
๑๒	นางจันทร์ทิพย์ นัยทรัพย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายชัยนะ บัวอ่อน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎี
๒	นายธนกร แสงแก้ว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎี
๓	นายวิเชษฐ ปิติเขต	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎี
๔	นางสาวพรพนา บาลทิพย์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูฎี
๕	นายภาชิต บุญฤทธิ์	นายช่างโยธา
๖	นายธีรน้อย โจนสายดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้มาประชุม ๑๒ คน  
 ผู้ลาประชุม - คน  
 ผู้ขาดประชุม - คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มสมัยประชุมในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกิน ๑๕ วันและประธานสภาฯ ได้นำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่

๒. การประชุมวันนี้สมาชิกสภาฯ มาประชุม ๑๒ ท่าน สมาชิกเท่าที่มีปัจจุบัน ๑๒ ท่าน

๓. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุมค่ะ

๔. ขอขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ หวังว่าครั้งต่อไปจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ พุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มีมติรับรอง ๑๑ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.กุฎี ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีมติรับรอง ๑๑ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนางณัฐสุดา กองนิมิตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต.

นางณัฐสุดา กองนิมิตร เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี

ประธานกรรมการแปร ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

ญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ พุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดินการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย

- ๑. นางณัฐสุดา กองนิมิตร ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นประธาน
- ๒. นายบรรจง พูลศิริ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เป็นกรรมการ
- ๓. นางจันทร์ทิพย์ นัยทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมผลการรับคำแปรญัตติและร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เกี่ยวข้องกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปที่ดิน ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้

- ๑. ที่ประชุมสภา อบต. ภูฎี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ ๕, ๖, ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องสำนักปลัด ผลปรากฏว่าในเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ไปพิจารณา
- ๒. ไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว
- ๓. ไม่มี การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปที่ดิน ไม่มี การสงวนคำแปรญัตติใดๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒

-ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินสงฆ์ใช้ต้นเงินกุ้ ดอกเบี้ยเงินกุ้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

๒)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ประธานสภาฯ

-เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติถึงงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณฯและไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ

-จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่นายก อบต. เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และให้ผ่านวาระที่ ๒ นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรืองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ นายก อบต. เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และผ่านวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ไปสู่การพิจารณาวาระ ๓ ขึ้นลงมติ ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มี

ประธานสภาฯ


การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอยากจะให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้หรือไม่ เมื่อไม่มีการอภิปรายขอให้ลงมติในวาระที่ ๓ ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เรืองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่


- ที่ประชุม  
ประธานสภาฯ
- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ขอประกาศ  
ให้ทุกท่านได้ทราบว่า คณะเสียงข้างมากครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดสภา อบต.  
กฤณี เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกฤณี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
โดยมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๖  
ประธานสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ
- รับทราบ  
เรื่องการกันเงิน  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔  
พ.ศ.๒๕๖๑  
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มี  
ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  
ต่อสภาท้องถิ่นอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
โดยโครงการที่ขอกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤณี มี ๑ โครงการ  
๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ประเภท รายจ่าย  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก  
สูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  
มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการกันเงิน  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ประเภท รายจ่ายครุภัณฑ์  
ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ  
กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๗  
นายสมศักดิ์ อารีจิตพานิช  
รองประธานสภาฯ  
นายภาชิต บุญฤทธิ์  
นายช่างโยธา  
นายธนกร แสงแก้ว  
รองนายกฯ  
ประธานสภาฯ
- มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
เรื่องอื่นๆ  
๑.เรื่องเสียงตามสาย มีเสียงดังมากเกินไปบริเวณหมู่ที่ ๑๒ ตรงบ้านป่ามะลิ  
ขอตรวจสอบเบื้องต้นว่าเสียงดังมากขนาดไหนและจะพิจารณาย้ายตำแหน่ง  
ไปยังจุดไหนได้บ้าง  
ขอให้สมาชิกช่วยกันสำรวจว่าตรงไหนจะเหมาะสมในการตั้งจุดรับสัญญาณ  
เสียงตามสาย/ไร้สาย  
ฝากสมาชิก อบต.ช่วยแจ้งชาวบ้านด้วยเรื่องน้ำตอนนี้ยังไม่มีการเปิดประตูระบายน้ำแต่อย่างใด


นายชัยนะ บัวอ่อน ผากสมาชิก อบต.ช่วยแจ้งทุกหมู่บ้านด้วยว่า อบต.ได้สนับสนุนกระสอบทรายจำนวน ๓๐๐-๔๐๐ ใบ  
นายก อบต. ในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องน้ำ  
ที่ประชุม รับทราบ  
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวพรพนา บาลทิพย์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กุฎี ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายบรรจง พูลศิริ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายพุทธิรัตน์ หงสกุล)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี หมู่ที่ ๑  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายสมชาย ทรัพย์สง่า)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี หมู่ที่ ๑๐  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประธานสภา อบต.กุฎี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  
(นางเกษแก้ว แป้นปราณีต)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี